



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยนำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้ว ในอัตราส่วน ๑ รายต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๑	นายวันเฉลิม กล้าหาญ	นายแพทย์ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๑๓๕)	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมกระดูก) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๑๓๕)	กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ กลุ่มภารกิจด้านบริการ ตติยภูมิ โรงพยาบาลศิริธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นายวันเฉลิม กล้าหาญ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมกระดูก)

(ตำแหน่งเลขที่ รพศ. 135)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือ ได้รับยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต้นในการดำรง ตำแหน่งหรือดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่คัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- แพทยศาสตรบัณฑิต</p> <p>- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์</p> <p>- อายุราชการ 7 ปี 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ เป็นเวลา 6 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในสายงานแพทย์มาแล้วเป็นเวลา 7 ปี 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560)</p> <p>- ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตที่ 28503 ออกให้ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2545</p>
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 84</p>
<p>3. อื่นๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นายวันเฉลิม กล้าหาญ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมกระดูก)

(ตำแหน่งเลขที่ รพศ. 135)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การศึกษาผลการผ่าตัดรักษากระดูกเบาของข้อสะโพกหักในโรงพยาบาลสิรินธร

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ขณะดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ สังกัดกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตัวเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

ผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกหักบริเวณของเบ้าข้อสะโพก มักเกิดจากการบาดเจ็บที่รุนแรง เช่น อุบัติเหตุ การจราจรและมักมีการบาดเจ็บในตำแหน่งอื่นร่วมด้วยหลายระบบ ประกอบกับลักษณะทางกายวิภาคของกระดูกบริเวณเบ้าข้อสะโพกและเชิงกรานเป็นลักษณะที่มีความซับซ้อนและอยู่ใกล้กับระบบเส้นเลือดและเส้นประสาทที่มีความสำคัญ ทำให้การผ่าตัดรักษากระดูกหักในตำแหน่งนี้ค่อนข้างยากทั้งในการเข้าถึงตำแหน่งกระดูกหัก และการจัดเรียงกระดูกที่หักให้เข้าที่ แพทย์ที่ทำการรักษาผ่าตัดจึงต้องมีความเข้าใจและความชำนาญในการผ่าตัดค่อนข้างมากเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัด เช่น กระดูกไม่มั่นคง กระดูกไม่ติด กระดูกติดผิดรูป ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องปวดเรื้อรัง เคลื่อนไหวไม่ได้ หรือมีภาวะพิการ

ดังนั้นการผ่าตัดรักษาเพื่อจัดเรียงกระดูกและทำการยึดตรึงกระดูกให้มั่นคงเพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว เคลื่อนไหวได้เร็ว ลดภาวะแทรกซ้อนของการบาดเจ็บกระดูกหักบริเวณเบ้าข้อสะโพกและภาวะแทรกซ้อนภายหลังจากเกิดการบาดเจ็บกระดูกหักบริเวณเบ้าข้อสะโพก

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้ทราบถึงอุบัติการณ์ของการเกิดกระดูกเป่าของข้อสะโพกหัก ชนิดของกระดูกหัก ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นและผลของการผ่าตัดรักษา ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทางวางแผนการรักษาและแก้ไขปรับปรุงการรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น
2. เพื่อให้แพทย์ออร์โธปิดิกส์ แพทย์ทั่วไป พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุขนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการรักษาได้อย่างเหมาะสม

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การรักษาผู้ป่วยกระดูกเชิงกรานหักในโรงพยาบาลสิรินธร

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. ได้ศึกษาผลของการรักษาผู้ป่วยกระดูกเชิงกรานหักที่ได้รับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเพิ่มพูนทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วย
2. เพื่อวางแผนทางการวินิจฉัยและรักษา และจัดทำแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับ และเป็นแนวทางสื่อสารให้กับสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมกันดูแลรักษาผู้ป่วย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกเชิงกรานหัก
2. มีแนวทางการรักษาดูแลผู้ป่วยที่เป็นมาตรฐานตั้งแต่แรกรับ
3. ลดอุบัติการณ์ของการเสียชีวิตและความพิการที่จะเกิดแก่ผู้ป่วย